

Số: 257/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Thông tấn xã Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Thông tấn xã Việt Nam trong giai đoạn mới**

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Thông tấn xã Việt Nam trong giai đoạn mới. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị chủ chốt trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy được truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như: Cung cấp thông tin, báo cáo có giá trị phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, thông tin về những vấn đề mới, vấn đề thời sự trong nước và quốc tế được công chúng quan tâm; trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ) đã được Thông tấn xã Việt Nam quan tâm và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; giữ nghiêm kỷ luật thông tin. Đánh giá về sự nghiệp 35 năm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, đồng chí Tổng Bí thư từng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay”. Trong thành tựu này, có phần đóng góp quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao những thành tích Thông tấn xã Việt Nam đã đạt được và rất mong Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, Thông tấn xã Việt Nam vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức và hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc

phục như: Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với một cơ quan thông tấn quốc gia với vai trò là nguồn thông tin chính thống của cả hệ thống báo chí, truyền thông trong và ngoài nước; chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị làm việc còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 04 đang tác động mạnh mẽ với nhiều thay đổi có tính đột phá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, đất nước ta sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Thông tấn xã Việt Nam phải nỗ lực, vươn lên mạnh mẽ; phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, chia sẻ khó khăn cùng đất nước và nhân dân; đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành; có các giải pháp cụ thể để nâng cao trình độ tác nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng chuyên đổi số, góp phần cùng các cấp, các ngành đưa đất nước ngày càng phát triển; trong đó cần lưu ý quán triệt và làm tốt một số nội dung sau:

1. Không ngừng nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông của cơ quan thông tấn quốc gia; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng; làm chủ thông tin trên không gian mạng và tham gia tích cực vào cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hỗ trợ đắc lực công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; quan tâm hơn nữa đến những “vùng lõm” về thông tin, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thông tấn xã Việt Nam cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, là cơ quan truyền thông tin cậy, được nhân dân yêu mến, tin tưởng.

2. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, trân trọng ý kiến phản biện, nghiên cứu tìm ra những giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất, được nhiều người ủng hộ nhất để hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng, Nhà nước trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, phải luôn chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm; lấy khó khăn, thách thức làm động lực, cơ hội để phấn đấu, trưởng thành, vươn lên; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; những việc khó, mới, chưa có tiền lệ, chưa có quy định hoặc quy định không phù hợp thì báo cáo cấp có thẩm quyền để làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội.

3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với việc nêu gương của người đứng đầu và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ



phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cấp của Thông tấn xã Việt Nam trên cơ sở bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định.

4. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về nhận thức, hành động, về tổ chức công việc. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ảnh hưởng của công tác truyền thông trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chuyên trách, lắng nghe ý kiến, hơi thở của cuộc sống để có những chủ đề thông tin phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, thuyết phục, hiệu quả. Thông tin nhanh chóng, chính xác và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong giai đoạn trước mắt là phòng chống dịch và phục hồi kinh tế do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

5. Khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án xây dựng Thông tấn xã Việt Nam trở thành cơ quan thông tấn chủ lực đa phương tiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng. Tiếp tục hỗ trợ các hãng thông tấn bạn bè truyền thống; duy trì quan hệ đối tác với các hãng thông tấn lớn trên thế giới; các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với các đối tác quốc tế. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai các sản phẩm thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, phục vụ hội nhập quốc tế, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

7. Về các kiến nghị cụ thể: Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của Thông tấn xã Việt Nam; yêu cầu các bộ, ngành liên quan tích cực phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam kịp thời giải quyết những kiến nghị này, nhất là các kiến nghị liên quan đến: Cơ chế tài chính đặc thù có tính đến yếu tố hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Đề án xây dựng Thông tấn xã Việt Nam thành cơ quan thông tấn chủ lực, đa phương tiện, hiện đại; Đề án xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu đa ngữ phục vụ bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trong kỷ nguyên số, Đề án “Ứng dụng công nghệ mới lan tỏa thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong thanh niên”. Thông tấn xã Việt Nam chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.

8. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xử lý theo thẩm quyền các đề xuất của Thông tấn xã Việt Nam, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thông tấn xã Việt Nam biết, thực hiện/. **LuatVietnam**

**Nơi nhận:**

- TTg, PTTg Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: CA, QP, TTTT, NG, NV, TC, KHĐT;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ủy ban Dân tộc;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,  
Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ:  
TKBT, TH, KTTH, TCCV, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX.BH

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Sỹ Hiệp**